

ศาละวินห้วยลอบตัดไม้ ก่อวิกฤตน้ำป่า-ดินสไลด์

กรณีกลุ่มชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำศาละวินจัดประชุมกันที่โรงเรียนสบบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรับมือสถานการณ์ลักลอบตัดไม้อย่างหนัก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม แหล่งข่าวลุ่มน้ำศาละวินเปิดเผยถึงสถานการณ์การตัดไม้สักในอุทยานแห่งชาติศาละวินและเขตป่าสงวน จ.แม่ฮ่องสอนว่า ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่รุนแรงขึ้น สงสัยว่าเป็นความร่วมมือระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ราชการ ด้วยการตัดไม้ล่องไปตามลำน้ำศาละวิน แล้วลำเลียงด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าสู่โรงงานแปรรูปในสหภาพพม่า ไม้ที่นิยมคือขนาดประมาณ 4-6 คอก ในส่วนของพื้นที่ ต.แม่สามแลบ อ.แม่สะเรียง ได้มีการสั่งห้ามตัดไม้ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะไม่มีการฝ่าฝืน เพราะกฎระเบียบในชุมชนยังไม่มีข้อลงโทษชัดเจน ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในส่วนกลางก็ยังไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์อย่างจริงจัง จะใช้แค่ทหารพรานและชาวบ้านเข้าไปตรวจดู ไม่มีใครกล้าเข้าไปในพื้นที่ แม่จุดตัดไม้อยู่ห่างจากหมู่บ้านแค่ 4-5 กิโลเมตรเท่านั้น เพราะหากใครเสี่ยงเข้าไปก็อาจจะไม่รอดชีวิตกลับมา ที่สำคัญคือคนลักลอบตัดไม้จะทำในตอนกลางคืน “พวกเรากังวลกับการลักลอบตัดไม้มาก

เพราะการตัดไม้สัก 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ป่าศาละวินที่เคยสมบูรณ์และมั่นคงเริ่มแปรเปลี่ยน สภาพอากาศแห้งแล้ง คนลุ่มน้ำศาละวินเผชิญภัยพิบัติบ่อยขึ้น เก่งว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆ คนศาละวินจะเจอกับวิกฤต ทั้งน้ำป่า น้ำท่วม ดินสไลด์หนักขึ้น” แหล่งข่าวกล่าว

นายดุลยวิชัย รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ที่มีข่าวเรื่องการลักลอบตัดไม้ของกลุ่มขบวนการในพื้นที่ป่าศาละวินนั้นจริงๆ แล้วในขณะนี้ไม่มีตามที่เป็นข่าว แต่ชาวบ้านได้ร่วมประชุมกัน ตระหนักว่าป่าไม้จะถูกลักลอบตัดเหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อน จึงได้หารือกันว่าจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกันอย่างไร ยิ่งในช่วงนี้เป็นฤดูที่น้ำศาละวินแห้ง จะมีขีดหินโผล่เป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถนำไม้ซุงล่องไปตามน้ำได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีกลุ่มลักลอบนำไม้ไปตามน้ำศาละวินได้ นอกจากนี้เราได้สร้างหน่วยพิทักษ์ป่าริมฝั่งน้ำร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบตามลำน้ำศาละวิน ในวันที่ 18 ธันวาคม ได้เชิญผู้นำเคเอ็นยูมาร่วมประชุมกันที่หน่วยอุทยานแห่งชาติศาละวิน เพื่อหารือร่วมกันในการดูแลรักษาป่าไม้